

### ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เข้าร่วมงานประชุม วิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช พร้อมด้วยอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์และความจำเป็นของบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศ รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพน้ำและอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ พืช และอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พอล โจเซฟ โกรติ นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Khorat National Geopark and conservation of biodiversity ว่าด้วยเรื่องของบทบาทของอุทยานธรณีโคราชที่ทำงานร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นนักวิจัยร่วมในผลงานวิจัย เรื่อง Biodiversity decline in the tropics: local extinctions revealed by the recent fossil turtle record of the central plain of Thailand ในงานมีการจัดนิทรรศการอุทยานธรณีโคราช ร่วมกับอุทยานธรณีประเทศไทยอื่น ๆ โดยกรมทรัพยากรธรณี และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารอุทยานธรณีโลก และคณะกรรมการสภาอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโกมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยวโดยเน้นการศึกษา และการบริหารจัดการอุทยานธรณี เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้การศึกษา และนำไปให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในการทำงานขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโกต่อไป นอกจากนี้การนำเสนอผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นทางการของนักวิจัย และอาจารย์ โดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างเครือข่ายให้สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยแล้ว งานวิจัยที่ได้นำเสนอยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้สำหรับรองรับการตรวจประเมินอุทยานธรณีโคราชให้เป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก อีกทั้งชุมชนท้องถิ่นได้นำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านการวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่น ได้เรียนรู้และตระหนักในทรัพยากรของท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มุ่งเน้นเป็นผู้นำการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน

เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน จินตนาการอนาคต

